



ที่ สน ๕๔๐๐๖/ว ๓๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลปลาไหล
หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๕๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลน้ำเสีย

เรียน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว.๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำหนด
เป็นนโยบายให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมให้บ้านเรือนและอาคารติดตั้งบ่ดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย
เพื่อลดปริมาณความสกปรกในเบื้องต้นก่อนที่จะระบายลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการคืน
แหล่งน้ำธรรมชาติให้กับประชาชน ซึ่งแม่น้ำสายหลักจะมีคุณภาพดีขึ้นและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ โดยแม่น้ำจะไม่มีสีดำคล้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีขยะในน้ำ และมีสิ่งมีชีวิต
ในน้ำประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เคยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอให้จังหวัดแจ้งกำชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ ดำเนินการรวบรวม
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย นั้น

เทศบาลตำบลปลาไหล ได้มีการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำเสียทั้ง ๑๖ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประชาสัมพันธ์มายังผู้นำชุมชนทั้ง ๑๖ หมู่บ้านเพื่อทราบ ในเขตเทศบาลตำบลปลาไหลไม่พบแหล่งน้ำเสีย
และขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลช่วยกันรักษาดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เกิดน้ำเสียในอนาคตต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายดำเนิน สอนไชยา)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานทั่วไป
โทร/โทรสาร ๐ - ๔๒๑๖ - ๕๒๓๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลปลาไหล
เทศบาลตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ผลจากการสำรวจ และร้องเรียน ประจำปี 2565

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา															
	หมู่ที่ 1	หมู่ที่ 2	หมู่ที่ 3	หมู่ที่ 4	หมู่ที่ 5	หมู่ที่ 6	หมู่ที่ 7	หมู่ที่ 8	หมู่ที่ 9	หมู่ที่ 10	หมู่ที่ 11	หมู่ที่ 12	หมู่ที่ 13	หมู่ที่ 14	หมู่ที่ 15	หมู่ที่ 16
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ่าฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ไม่พบน้ำเสียในพื้นที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ที่... สน.๕๔๐๐๖/-... วันที่... ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลปลาไหล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว.๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นนโยบายให้ท้องถิ่นออก ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมให้บ้านเรือนและอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดปริมาณความสกปรกในเบื้องต้นก่อนที่จะระบายลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการคืนแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้กับประชาชน ซึ่งแม่น้ำสายหลักจะมีคุณภาพดีขึ้นและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ โดยแม่น้ำจะไม่มีสีดำคล้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีขยะในน้ำ และมีสิ่งมีชีวิตในน้ำ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เคยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอให้จังหวัดแจ้งกำชับให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ ดำเนินการ รวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำหนังสือสำรวจฐานข้อมูลน้ำเสียจากแหล่งน้ำในชุมชน ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน และรวบรวมฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และคณะผู้บริหารรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสมิทธิ์ พุทวงศ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม